

## ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน  
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษา  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล  
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วิถีชีวิต  
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบร่วมกัน  
ของคณะกรรมการจังหวัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จึงกำหนดมาตรการป้องกันและการรักษา  
ความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด  
เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ  
ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกความใน ๓.๑ ของประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันและ  
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือ  
กระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  
ขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  
มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ  
วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓.๑ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กำหนดจัดได้ในห้วงเดือน ๖  
(เดือนหก) ตามปฏิทินจันทรคติไทย เว้นแต่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเชื่อตามวัฒนธรรม ประเพณี หรือ  
มีความจำเป็นเฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ นายอำเภอท้องที่อาจพิจารณาอนุญาตนอกเหนือจากห้วงเดือน ๖  
(เดือนหก) ตามปฏิทินจันทรคติไทยได้ตามสมควร”

๒. ให้ยกเลิกความใน ๓.๔ ของประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันและ การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือ กระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันและ การรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓.๔ การจุดหรือปล่อยบั้งไฟ หรือตะไลในงานประเพณีบุญบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ให้จุดหรือปล่อยได้ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลาไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. โดยกำหนดจุดหรือปล่อยได้ ๑ วัน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็น นายอำเภอท้องที่อาจใช้ดุลพินิจอนุญาตให้จุดหรือปล่อยได้ติดต่อกัน ไม่เกิน ๒ วัน”

๓. ให้ยกเลิกความใน ๕.๑ ของประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันและ การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือ กระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๕.๑ ห้ามมิให้ปิดกั้นหรือกีดขวางเส้นทางสาธารณะ หรือสถานที่เข้าสู่บริเวณงาน หรือ สถานที่จัดงาน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใดเพื่อความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

๔. ให้ยกเลิกความใน ๕.๒ ของประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันและ การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือ กระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๕.๒ ห้ามจำหน่ายบัตรค่าเข้าชมการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดกิจกรรม ที่เป็นการเชิญชวนทำบุญตามประเพณีท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเชิงบั้งไฟ ฯลฯ”

๕. ให้ยกเลิกความใน ๕.๓ ของประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันและ การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือ

กระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๕.๓ ห้ามมิให้มีการจับเวลา หรือชานเวลา เป็นตัวเลข หรือลักษณะอื่นใด อันเป็นการบ่งชี้ หรือสื่อสารถึงการบอกเวลาการขึ้น - ลง ของบั้งไฟ ตะไล พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่กรณีที่มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลจากผู้จัดงาน ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้นายอำเภอ ท้องที่ทราบทุกครั้ง”

๖. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชัชวาล เบญจสิริวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด